

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại Hội nghị trực tuyến Đôi thoại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 (Ý kiến của Hội Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc)**



Ngày 27 tháng 10 năm 2021, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì Hội nghị trực tuyến Đôi thoại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 (theo Giấy mời số 709/GM-UBND ngày 25/10/2021 và Giấy mời số 715/GM-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh).

Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Ngoại vụ; Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Xây dựng; Giao thông vận tải; Công an tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang, Công ty Điện lực Kiên Giang.

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Rạch Giá, Phú Quốc, An Minh, Châu Thành, Kiên Lương, Giồng Riềng, U Minh Thượng và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp dự trực tuyến tại điểm cầu UBND cấp huyện.

Bà Lê Thị Hải Châu, đại diện Hội Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc nêu kiến nghị:

Khi tỉnh triển khai kế hoạch thí điểm thành phố Phú Quốc đón khách nội địa và khách quốc tế, mặc dù tỉnh đã có kế hoạch cụ thể, nhưng ở góc độ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại Phú Quốc còn lúng túng khi triển khai thực hiện, trong đó cụ thể là khi trong đoàn khách lưu trú tại cơ sở lưu trú có phát hiện ca nhiễm F0 thì doanh nghiệp lúng túng không biết xử lý như thế nào? Đề nghị tỉnh, địa phương và cơ sở y tế phối hợp hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp xử lý tình huống có ca nhiễm Covid-19, cần có bộ tài liệu hướng dẫn chung cho các doanh nghiệp nắm và cùng thực hiện theo quy định.

Trên cơ sở ý kiến trao đổi, giải trình của các Sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành có ý kiến kết luận như sau:

Đối với kế hoạch thí điểm thành phố Phú Quốc đón khách nội địa và khách quốc tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo địa phương và ngành du lịch chuẩn bị chu đáo, cụ thể và chi tiết khi triển khai thực hiện, trong đó đề cao yếu tố an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và có kế hoạch xử lý các tình huống khẩn cấp nếu phát hiện ca nhiễm

Covid-19 trong các đoàn khách đến Phú Quốc, nhất là tại sân bay, cảng biển và các cơ sở lưu trú; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực, trang thiết bị y tế, tăng cường năng lực và khả năng xét nghiệm, các phương án an toàn phòng, chống dịch bệnh và xử lý tình huống tại địa phương. UBND tỉnh đã giao cho Sở Y tế và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Giao Sở Y tế làm đầu mối, phối hợp với Sở Du lịch, UBND thành phố Phú Quốc cung cấp tài liệu, hướng dẫn cho các doanh nghiệp để xử lý các tình huống có ca nhiễm Covid-19 tại cơ sở lưu trú theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành đến các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Hội Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, tmchau, "HT".

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Đặng Vũ Bằng**